



BUDDY TRIP TRAVEL
Company limited



ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08009
เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105553011123

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

40/1 ซอยสิทธิเกษม ถนนสมเด็จพระยา แขวงสมเด็จพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

☎ 02 - 437 - 4992

🕒 24 HOURS 090 - 969 - 2365, 095 - 874 - 1945

🌐 www.buddytriptravel.com 📱 buddytriptravels 📧 @buddytriptravel

RW8BHX มาเที่ยวกับเรา ที่พักรู อยู่สบาย พีรีโหว้จัดเต็ม

HONG KONG MACAU

เดอะเบส อ่องกง มาเก๊า พัก 5 ดาว

พักอ่องกง 1 คืน / มาเก๊า 1 คืน



วัดเขangkงหวิว



โบสถ์เซนต์ปอล



เจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง

~~22,999.-~~

17,999.-

เส้นทาง	1-3 สิงหาคม 67	เส้นทาง	11-13 สิงหาคม 67	เส้นทาง	26-28 สิงหาคม 67
เส้นทาง	5-7 สิงหาคม 67	เส้นทาง	19-21 สิงหาคม 67	เส้นทาง	29-31 สิงหาคม 67



HONGKONG AIRLINES
香港航空

HX

บิน

3 2

วัน คืน



โรงแรมหรู
★★★★★



น้ำหนักกระเป๋า
20KG



ไฟล์บินที่ใช้เดินทาง

สายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX)	เที่ยวบินขาไป	HX 780	BKK - HKG	02.00 – 05.55
		HX 762	BKK - HKG	04.05 – 08.00
		HX 768	BKK - HKG	05.00 – 09.00
	เที่ยวบินจากกลับ	HX 761	HKG - BKK	22.45 – 00.45+1
		HX 779	HKG - BKK	00.55 – 03.05
		HX 767	HKG - BKK	02.00 – 04.00

หมายเหตุ

ไฟล์บิน และเวลานัดหมาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คไฟล์บินที่ท่านเดินทาง และเวลานัดหมายอีกครั้ง จากใบนัดหมายก่อนการเดินทาง

วันที่	รายการ	เช้า	เที่ยง	เย็น	โรงแรมที่พัก
1	กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อ่องกง (เซ็กเล้งก๊อก) เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ – วัดหลินฟ้า – ซ้อปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHTS	✕	✕	✕	NINA HOTEL TSUEN WAN *****
2	วัดเจ้าแม่กวนอิมสองฮ้า – โรงงานกังหันฮวงจุ้ย และ ร้านหยก วัดเซกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน มาเก๊า	🕒	🕒	✕	SHERATON GRAND HOTEL MACAU ***** หรือเทียบเท่า
3	โบสถ์เซนต์พอล – เซนาโดสแควร์ – วัดอามา เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนมพื้นเมือง – เดอะเวเนเชียน สนามบินอ่องกง (เซ็กเล้งก๊อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)	🕒	🕒	✕	-----

วันเดินทาง	ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน ท่านละ	พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ	จำนวนผู้เดินทาง
01 – 03 สิงหาคม 2567	17,999 บาท	8,500 บาท	20 ท่าน
05 – 07 สิงหาคม 2567	17,999 บาท	8,500 บาท	20 ท่าน
11 – 13 สิงหาคม 2567	17,999 บาท	8,500 บาท	20 ท่าน
19 – 21 สิงหาคม 2567	17,999 บาท	8,500 บาท	20 ท่าน
26 – 28 สิงหาคม 2567	17,999 บาท	8,500 บาท	20 ท่าน
29 – 31 สิงหาคม 2567	17,999 บาท	8,500 บาท	20 ท่าน

**** ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก ****

รายละเอียดโปรแกรม :

วันแรก	กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮองกง (เช็กแเล็คก็อก) – เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ – วัดหลินฟ้า ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHTS	มื้ออาหาร - - -
--------	---	-----------------------

HX 780

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5
เคาน์เตอร์สายการบินฮองกง แอร์ไลน์ (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ
 ตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ ที่นั่งบนเครื่องบินเป็นระบบ RANDOM ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ เพราะฉะนั้นที่นั่งอาจไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือก
 ช่วงนั่งบนเครื่องบินได้ เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป ตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด

02.00 น. บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ฮองกงโดยสายการบินฮองกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ **HX 780**
 บริการขนมและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเช็กแเล็คก็อก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

***** และ/หรือ *****

HX 762

01.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 **เคาน์เตอร์สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)** โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ ที่นั่งบนเครื่องบินเป็นระบบ RANDOM ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ เพราะฉะนั้นที่นั่งอาจไม่ได้ที่นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงนั่งบนเครื่องบินได้ เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป ตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด

04.05 น. บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ **HX 762**
บริการขนมและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเซ็กเล็บก็๊อก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

***** และ/หรือ *****

HX 768

02.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 **เคาน์เตอร์สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)** โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ ที่นั่งบนเครื่องบินเป็นระบบ RANDOM ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ เพราะฉะนั้นที่นั่งอาจไม่ได้ที่นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงนั่งบนเครื่องบินได้ เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป ตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด

05.00 น. บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ **HX 768**
บริการขนมและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเซ็กเล็บก็๊อก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ท่านออก **EXIT B** นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (เวลาที่ฮ่องกงเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง)



จากนั้นนำท่านเดินทางไปรับพลังพร้อมทั้งนมัสการขอพรจาก **เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลปางประทานพร** และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ **ชายหาดรีพัลส์เบย์** สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพัลส์เบย์ และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมี พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆประดิษฐาน ไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา เช่น พระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคลาภการงาน, พระกาฬ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้, เทพแห่งวาสนา, เทพแห่งดวงชะตา, อิสระให้ท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **วัดหลินฟ้า (LIN FA TEMPLE)** หรือ **วังดอกบัว** เป็นวัดที่อยู่บริเวณหว่านจ้าย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคอสเวย์ เบย์ โดยวัดนี้ถูกก่อสร้างในช่วงราชวงศ์ชิง (ปีค.ศ.1963) และมีการบูรณะอีก 2 ครั้ง ในปีค.ศ.1986 และ ค.ศ.1999 วัดหลินฟ้ามีเจ้าแม่กวนอิมเป็นองค์ประธานของวัด เคยมีตำนานหนึ่งเล่าว่า เจ้าแม่กวนอิมเคยมาปรากฏตัวที่วัดแห่งนี้ ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสและศรัทธา จึงรวมใจกันสร้างวิหารดอกบัว และประดับด้วยโคมดอกบัวต่าง ๆ เพื่อเป็นการบูชาและสักการะท่าน นอกจากนี้เจ้าแม่กวนอิมแล้ว ยังมีเทพเจ้า ฮ่าวจื่อเอี้ยะ หรือที่รู้จักกันในนาม เทพเจ้าสายนรก แม้ว่าคนไทยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือคุ้นเคยกันมากนัก แต่ท่าน

เป็นเทพที่ขึ้นชื่อเรื่องความกตัญญู โดยจะมาในรูปแบบลักษณะของการนุ่งห่มผ้าดิบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์ ที่คนเชื้อสายจีนให้ความสำคัญ อย่างไรก็ตามแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นเทพเจ้าสายนรก แต่ท่านก็เปี่ยมไปด้วยพลังหยิน ซึ่งเป็นพลังที่ขึ้นชื่อด้านเงิน ๆ ทอง ๆ ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ผู้คนให้ความศรัทธาและเคารพนับถือท่านกันเป็นอย่างมาก เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับ ผู้ที่ชอบเดิมพัน เสี่ยงโชค เสี่ยงดวง ต้องการจับเงินก้อนโต ดวง ต้องการจับเงินก้อนโต

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านจิมซาจุ่ย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝากที่ **ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย** ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ ที่มีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์รี่ ไปตามถนน CANTON ระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม ชั้นนำมากมาย ห้างสรรพสินค้า OCEAN TERMINAL และ HARBOUR CITY ที่มีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อกันแบบเต็ม



นำท่านชม **SYMPHONY OF LIGHTS** การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มตรง ดื่มด่ำกับการแสดงแสง สี เสียง และการยิงเลเซอร์ประกอบดนตรีอันตระการตา ยามค่ำคืน โดยแบ่ง THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ เริ่มการแสดงด้วย AWAKENING, ENERGY, HERITAGE, PATNERSHIP และจบลงด้วย CELEBRATION

เย็น

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย....ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

ที่พัก

นำท่านสู่ที่พัก NINA HOTEL TSUEN WAN ★ ★ ★ ★ ★



NINA HOTEL TSUEN WAN โรงแรมหรู ระดับ ★ ★ ★ ★ ★

โรงแรมในห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินในร่ม เดินทางสะดวกสบาย ตั้งอยู่ใกล้ MTR

วันที่สอง

วัดเจ้าแม่กวนอิมสองอ้า – โรงงานกังหันสวางจู้ยและร้านหยก – วัดเขangkงหมิว

วัดหวังต้าเซียน – มาเก๊า

มื้ออาหาร | เช้า | กลางวัน | - |

เช้า

🍷 บริการอาหารเช้าเต็มชาม แบบต้นตำหรับฮ่องกง ณ ภัตตาคาร



จากนั้นนำท่านชม **วัดเจ้าแม่กวนอิมสองอ้า (KUN IM TEMPLE HUNG HOM)** เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฮ่องกง และถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการปล่อยระเบิดลงบริเวณวัดสองอ้าหลายต่อหลายครั้ง ทำให้มีผู้บาดเจ็บและล้มตายนับหมื่น แต่ชาวบ้านที่หนีเข้าไปหลบภัยในวัดนี้กลับปลอดภัยและตัววัดก็ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่ระเบิดอย่างอัศจรรย์ จึงทำให้ชาวบ้านมีความเลื่อมใสและศรัทธาในวัดแห่งนี้เป็นอย่างมาก และในปี ค.ศ.1909 ได้มีการสร้างถนนขึ้นเพื่อเชื่อมต่อย่านสองอ้ากับย่านจิมซาจุ่ย และเมืองเกาลูน ขณะที่ยังคงก่อสร้างกำลังขุดในพื้นที่ที่เป็นเนินเขาปรากฏว่ามีน้ำสีแดงไหลออกมาจากพื้นดิน ลึกลับก็คือเส้นเลือดของมังกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวถูกฉีกขาด เนื่องจากการก่อสร้างขุดเจาะ คนงานเกิดกลัวที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนต่อ ถึงแม้ผลการตรวจทาง



ห้องปฏิบัติการพบว่าสีของน้ำเป็นผลมาจากการสะสมของกำมะถันและปรอทในดิน แต่คนงานยังคงกังวล จึงเกิดการบริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นมา ด้วยความเชื่อว่ามี เจ้าแม่กวนอิม (KWUN YUM) จะสามารถช่วยให้พวกเขาปลอดภัยจากภัยพิบัติอันตรายต่างๆ วันสำคัญวันหนึ่งที่คนหลังไหลมาไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสายและรอคอยเป็นประจำทุกปี ก็คือ "วันเปิดทรัพย์" หรือ วันยืมเงินเทพเจ้า เป็นวันที่จะมาขอพรและยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตรงกับวันที่ 26 นับจากวันตรุษจีน ซึ่งพิธีนี้ใน 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม **โรงงานกังหันฮวงจุ้ย** ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ เพื่อใช้ในการเสริมดวงและฮวงจุ้ย โดยการนำเอาต้นแบบจากใบพัดกังหันวัดแซกงมาย่อขนาดทำเป็นเครื่องประดับเสริมฮวงจุ้ย อาทิเช่น สร้อย, กำไล และแหวนกังหัน ที่มีชื่อเสียงที่สุด สินค้าทุกชิ้นมีเอกสารรับประกันคุณภาพเปลี่ยน ซ่อม ใต้ตลอดอายุการใช้งาน หากเกิดการชำรุดจากสินค้าไม่ใช่อุบัติเหตุ และนำท่านเลือกซื้อ หยกมงคล ที่นำมาทำเป็นเครื่องประดับที่ **ร้านหยก**



นำท่านเดินทางสู่ **วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (CHE KUNG TEMPLE)** เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี ตั้งอยู่ในเขต SHATIN วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง มีนามว่า “แช กง” แม่ทัพปราบศึก ผู้คนทั่วทุกดินแดนต่างยำเกรงในกำลังพลอันกล้าหาญแข็งแกร่งของแม่ทัพแชกง ในยามที่ออกรบ แม่ทัพแชกง ได้ใช้สัญลักษณ์ กังหัน 4 ใบพัด ในการออกรบด้วยทุกครา ทหารกล้าทุกคนเชื่อว่าสัญลักษณ์ใบพัดจะนำพาซึ่งชัยชนะ นำพาความโชคดี เสริมสิริมงคล และนำพาอำนาจอันแข็งแกร่งให้กับกองทัพ และชื่อเสียงให้การสู้ศึกของท่านจึงกลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันวัดแชกง จึงเป็นสถานที่สักการะเคารพ ขอพร ท่านแชกง โดยมีสัญลักษณ์เป็นกังหันนำโชคนั่นเอง



☉ การหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ใน

วัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4 ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน

กลางวัน

🕒 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **วัดหวังต้าเซียน (WONG TAI SIN TEMPLE)** เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี (คนจีน
กว้างตั้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่
ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์ เทพเจ้าหลักของวัดคือเทพ
หวังต้าเซียน ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน ชื่อเดิมคือ “หว่องซ้อเผ่ง”
เป็นมนุษย์ธรรมดา เป็นเด็กเลี้ยงแพะที่มีความกตัญญูต่อบิดา
มารดาเมื่อถึงวันหนึ่งได้มีโอกาสพบกับนักพรต และได้รับการ
ชักชวนให้ไปเล่าเรียนวิชา ท่านหว่องซ้อเผ่ง ตัดสินใจตาม
นักพรตออกไปศึกษาเล่าเรียนวิชา จนบรรลุ สามารถเสกก้อนหิน
ให้กลายเป็นแพะได้ หลังจากนั้นก็ได้ลาอาจารย์นักพรต กลับมา
ใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาด้านสมุนไพร ใช้รักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ท่านได้ใช้วิชาการแพทย์สมุนไพร บำเพ็ญ
ประโยชน์กับชาวบ้านมาตลอดช่วงชีวิต และยังถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์มากมาย จนได้รับยกย่องว่าเป็นเทพ
หว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลหว่องไท่ซิน เอาไว้ เพื่อกราบสักการะ



นอกจากนั้นแล้ว ภายในวัดยังมี **เทพเจ้าด้ายแดง หรือ**
เทพเจ้าหยุกโหลว รูปปั้นสีทอง มีเสื้อวพระจันทร์อยู่
ด้านหลัง เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่!!! โดยการ
ขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นี้เอาไว้
ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี เพราะชาวจีนเชื่อว่าด้ายแดงนี้
แหละคือ เส้นโยงโชคชะตาด้านความรัก คนโสดก็



เป็นการขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทำให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว เมื่อไปถึงจะเห็นรูปปั้นของ
เทพหยุกโหลวอยู่ตรงกลาง เมื่อหันหน้าเข้าหาเทพหยุกโหลว จะพบรูปปั้นเจ้าบ่าว อยู่ทางขวา และรูปปั้นเจ้าสาว
อยู่ทางซ้าย โดยมีด้ายแดงผูกโยงจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมาที่เทพหยุกโหลว ซึ่งท่านจะคอยทำหน้าที่จดรายชื่อ

คู่รัก เชื่อกันว่าสมมุติผู้แต่่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งจะปรากฏด้วยยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ เป็นเทพเจ้าผู้เป็นอมตะที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์ และลงมาโลกมนุษย์เพื่อผูกค้ายดวงชะตา ระหว่างคู่รักซึ่งเมื่อคู่กันแล้วก็จะไม่แคส้วคลาดกัน



นำท่านเดินทางสู่ **มาเก๊า** โดยรถบัสโดยใช้ **สะพานฮ่องกง – จูไห่ – มาเก๊า (HKZMB หรือ HZMB)** สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของจีน เป็นระบบสะพานและอุโมงค์ ซึ่งประกอบด้วยสะพานสายเคเบิล 3 แห่ง และอุโมงค์ใต้น้ำ 1 แห่ง รวมทั้งเกาะเทียมอีก 2 แห่ง ครอบคลุมช่องแคบหลังดิงหยาง ซึ่งเชื่อมต่อฮ่องกง มาเก๊า และจูไห่ สามเมืองใหญ่ บริเวณสามเหลี่ยมมุมแม่น้ำจูเจียง ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับความงดงามตลอดการเดินทาง



มาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง มีอาณาเขตติดกับตำบลก่งเปี้ยวของจีน มาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะวัฒนธรรมของชาติ

ตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนานถึง 400 ปี จนวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1999 โปรตุเกสทำพิธีส่งมอบ มาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ

เย็น อีตระอาหารเย็น ตามอัชยาศัย...ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

ที่พัก นำท่านสู่ที่พัก SHERATON GRAND HOTEL MACAU ★ ★ ★ ★ ★ หรือเทียบเท่า



เช้า ☺ บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม





จากนั้นนำท่าน **เยี่ยมชม มหาวิหารเซนต์พอล (RUINS OF ST. PAUL'S IN MACAU)** โบสถ์เซนต์พอลถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1602 แล้วเสร็จในปีค.ศ. 1637 ออกแบบโดยพระนิทายเยซูอิตชาวอิตาลี โดยความช่วยเหลือของคริสเตียนชาว ญี่ปุ่น เป็น โบสถ์คาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวลานั้น ตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยเยซูอิตแห่งเซนต์พอล ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของชาวตะวันตกในแดนตะวันออกไกลซึ่งมีขงันนารีผู้เผยแพร่ศาสนาใช้เป็นี่เรียนภาษาจีนที่มาเก๊าก่อนที่จะเดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่ จากนั้นท่าน**เยี่ยมชม เซนาโดสแควร์ มาเก๊า (MACAU SENADO SQUARE)** หรือจัตุรัสเซนาโด เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของมาเก๊า และมีความโดดเด่นในแง่ของสถาปัตยกรรม อย่างพื้นถนนที่ปูลาดด้วย กระเบื้องให้เป็นลอนคลื่นเหมือนท้องทะเลที่โดดเด่น และ งดงามแปลกตา อีกทั้งย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่าง ๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสัน ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอน



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **วัดอามา (MACAU A-MA TEMPLE)** หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊าที่มีอยู่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าเกิดขึ้น สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอามา องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล ตามตำนานที่เล่าขานต่อกันว่า มีเด็กหญิงคนหนึ่งเรียกเรือกลับเข้าฝั่ง ไม่มีใครจอร์รับให้กลับไปด้วย แต่มีเรือเก๋ๆลำหนึ่งได้รับเด็กหญิงกลับไปด้วย ท่ามกลางลมพายุโหมกระหน่ำระหว่างทาง ทำให้เรือหลายๆลำพากันล่มลง เนื่องจากไม่สามารถต้านทานความรุนแรงจากพายุ แต่เรือที่เด็กหญิงโดยสารมาด้วยนั้นกลับถึงฝั่งอย่างปลอดภัยได้อย่างน่าอัศจรรย์ และเมื่อถึงฝั่งที่เป็นพื้นดินแล้ว เธอก็ได้เดินหายไปในพื้นที่ที่ตั้งของวัดอามาในปัจจุบัน ชาวประมงจึงร่วมมือกันสร้างศาลเจ้าขึ้นมาเพื่อแสดงความขอบคุณ และเล่าขานต่อกันมาว่า เด็กหญิงคนนั้น เป็นเทพธิดา ที่ลงมาปกป้อง รักษาชีวิตชาวประมง ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อามาอย่างแท้จริงผู้แผ่นดินมาเก๊า ในการสักการะวัดอามาเพื่อให้ตนปลอดภัยตลอดการเดินทางหรือรวมไปถึงการที่ค้าขายได้ทรัพย์สินมั่งมี ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้

จากนั้นนำท่านแวะ **ร้านขนมพื้นเมือง** มาเก๊า ร้านค้าใหญ่ที่รวมสิ่งของพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของมาเก๊า เช่น ขนมฝั้วเจ้าเมี้ยจ่า ลูกอมรสนม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมสินค้านำเข้าจากอเมริกาออสเตรเลียที่ราคาถูก เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมืองปลอดภาษีเป็นต้น

เรียบร้อยแล้วจากนั้นนำท่าน **เยี่ยมชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (GODDESS OF MERCY)** เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจับตาเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือ ปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่กลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มาเรีย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อ เป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีนนั่นเอง



กลางวัน

📍 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง



สมควรแก่เวลานำท่านอิสระที่ย่างมือและสัมผัสความอลังการของ **เดอะเวเนเชียน หรือ เวนิสมาก๊า** โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเชีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสด็จในคาสีโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้าห้อยค่างๆ ถึง 350 ร้านค้าและอิมเมจกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม หรือท่านอาจจะเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (แต่ละโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)

พิเศษ !!!พลาดไม่ได้สำหรับนักสะสมและผู้หลงใหลในความน่ารักของ โมเดล ต่างๆ พบกับร้าน **POP MART** สาขา **THE VENETIAN MACAU** ที่นี่ท่านจะได้พบกับ โมเดลและกล่องสุดแสนน่ารักที่ท่านอาจตามหาอยู่ อาทิเช่น MOLLY, DOMOO, PUCKY, SKULLPANDA และ LABUBU ขอดิติดิดกระแสในขณะนี้ และยังมีจุดถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจอีกด้วย (SHOP 879/879A GRAND CANAL STREET 3RD FLOOR THE VENETIAN MACAU)



เมื่อถึงเวลานัดหมาย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ฮ่องกง โดยใช้เส้นทางเดิม

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย.... ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

- 19.00 น. ถึงเวลานัดหมายนำคณะออกเดินทางสู่สนามบินบีนเช็กแล็บก็อก
- 22.45 น. นำท่านเดินทางกลับโดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เที่ยวบินที่ **HX 761**
บริการขนมและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
- 00.45+1 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*****และ/หรือ*****

21.00 น. ถึงเวลานัดหมายนำคณะออกเดินทางสู่สนามบินเช็กแล็บก็้อก

00.55 น. นำท่านเดินทางกลับโดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เที่ยวบินที่ HX 779

บริการขนมและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

03.05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*****และ/หรือ*****

21.00 น. ถึงเวลานัดหมายนำคณะออกเดินทางสู่สนามบินเช็กแล็บก็้อก

02.00 น. นำท่านเดินทางกลับโดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เที่ยวบินที่ HX 767

บริการขนมและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

04.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***** โปรแกรมท่องเที่ยว อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *****

เป็นราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก

อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทั้งสองเมือง ท่านละ 2,000 บาท

ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า

*****สำคัญมาก** กรุณานำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) มาในวันเดินทาง**

หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งาน เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

(ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ)

ในกรณีที่ท่านไม่นำหนังสือเดินทางมาหรืออายุหนังสือเดินทางเหลือใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน

และไม่สามารถเดินทางได้

เงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ท่านควรทราบ

ตามนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล คือ โรงงานหลวงจู้ย ร้านหยก เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์หากจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน **2000 HKD ร้าน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน** หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และ ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

- สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนเดินทาง
- กรณีสำรองที่นั่ง น้อยกว่า 30 วัน ชำระเงินจำนวนเต็ม
- ส่งหลักฐานการชำระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอปพลิเคชันอื่น ๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
- ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
- ค่าทริปปกติ์และคนขับรถท้องถิ่นในต่างประเทศชำระกับเจ้าหน้าที่ ที่สนามบิน ในวันเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ รวม

- ✓ ค่าตัวเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะขึ้นประหยัดตามรายการ (ตัวกรุปไม่สามารถ UPGRADE ที่นั่งเป็น BUSINESS CLASS ได้)
- ✓ ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง **20 กิโลกรัม / 1 ท่าน**
- ✓ ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
- ✓ ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
- ✓ ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และ ไกด์ท้องถิ่น
- ✓ ค่ารถรับ-ส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
- ✓ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
- ✓ ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ **ไม่รวม**

- ✘ กรณีอยู่ต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตัวเดียวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
- ✘ ค่าน้ำหนักสัมภาระน้ำหนัก เกิน จาก **20 กิโลกรัม / 1 ทาน** ตามที่ระบุไว้
- ✘ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ ต่างๆ ฯลฯ
- ✘ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ✘ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติ และ ค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้ประกอบส่วนตัว
- ✘ ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ
- ✘ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ✘ **ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ในต่างประเทศท่านละ 2,000 บาท ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์(ตามลिनนำใจ)**

กรุณาแจ้งรายละเอียด

- กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวเอง **TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม)** หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง TWIN ให้กับผู้เข้าพัก
- หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
- กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 อาทิตย์ หากท่านแจ้งช้า อาจทำให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
- สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ เช่น อาหารเจ, มังสวิรัต หรือไม่ทาน สัตว์ปีก หรือ เนื้อสัตว์บางประเภท และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารให้ท่านเป็นพิเศษ นอกเหนือจากกรุปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรือ โยกย้ายวันเดินทาง ได้หลังจากทำการออกตั๋วโดยสารแล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกมีดังนี้

แจ้งยกเลิก 30 วัน ก่อนการเดินทางขึ้นไป	คืนค่าทัวร์ทั้งหมด โดยหัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทุกกรณี
แจ้งยกเลิก 15 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง	หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ โดยหัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทุกกรณี
แจ้งยกเลิก 0 – 14 วัน ก่อนการเดินทางขึ้นไป	หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

- ❖ การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
 - เลื่อน หรือ ยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน
 - หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านและท่านยังประสงค์ที่จะเดินทางต่อ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 - กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากไทยไปด้วย
 - ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- ❖ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง เป็นสำคัญ
- ❖ บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
- ❖ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้)
- ❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัยธรรมชาติอื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ชำระมาเรียบร้อยแล้ว
- ❖ เนื่องจากการซื้อขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่ทำการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ หากท่านใช้บริการจากทางบริษัทฯ ไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ
- ❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าสัญญาหรือชำรุดจากสายการบิน
- ❖ กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตัวโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนกำหนดเดินทางไปใช้ในครั้งอื่นได้
- ❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนั้น โดยมีได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย
- ❖ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมดแล้ว

หมายเหตุ : เงื่อนไขในการเดินทางเข้าเมือง ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองในประเทศใดๆ ที่เดินทางทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินใดใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ